

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 3 năm 2024

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Đề án thí điểm xã hội hoá phát triển bóng đá thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2024 - 2029**

Ngày 25/3/2024, đồng chí Dương Xuân Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tổ chức cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Đề án thí điểm xã hội hoá phát triển bóng đá thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2024 - 2029. Dự họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Liên đoàn Bóng đá tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn và UBND các huyện: Cao Lộc, Hữu Lũng. Sau khi nghe đại diện Liên đoàn bóng đá tỉnh báo cáo tóm tắt dự thảo Đề án, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Dương Xuân Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

Trong thời gian vừa qua, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã luôn quan tâm, hưởng ứng các hoạt động, phong trào thể dục thể thao của tỉnh nói chung và môn bóng đá nói riêng, trong đó có bóng đá thiếu niên, nhi đồng đã thu hút các cháu tham gia tập luyện và đã đạt một số kết quả nhất định<sup>1</sup>. Trong điều kiện ngân sách tỉnh còn hạn hẹp, đầu tư cho phát triển bóng đá tỉnh nhà còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực đào tạo, liên kết với các địa phương khác, các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp còn nhiều hạn chế. Việc đẩy mạnh xã hội hóa phát triển bóng đá, bước đầu là bóng đá thiếu niên, nhi đồng nhằm tạo tiền đề, sức lan tỏa, huy động sự quan tâm vào cuộc của cả xã hội, phát hiện nhân tố tiềm năng để bồi dưỡng, huấn luyện, tạo bước đệm phát triển bóng đá tỉnh nhà là rất cần thiết.

Lãnh đạo UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Liên đoàn bóng đá tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu xây dựng dự thảo Đề án thí điểm xã hội hoá phát triển bóng đá thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn vì mục tiêu phát triển sự nghiệp thể thao chung của tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham gia thẩm định, các ngành liên quan đã phối hợp tham gia ý kiến. Tuy nhiên nội dung dự thảo Đề án còn có hạn chế nhất định, yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiêm túc

<sup>1</sup> Hiện nay tại trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh có 1 lớp năng khiếu bóng đá tập trung gồm 15 cháu U10. Tổ chức đoàn bóng đá U10.U11 của Tỉnh tham gia “giải bóng đá quốc tế cúp Nam Thanh” tại Quảng Tây, Trung Quốc đạt 02 cúp bạc. Tham dự môn bóng đá nam tại hội thi thể thao dân tộc thiểu số toàn quốc khu vực 1 đạt huy chương Vàng.

rút kinh nghiệm trong việc thẩm định dự thảo Đề án nói riêng, chủ động hơn nữa trong việc tham mưu UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực thể thao nói chung.

Để tiếp tục hoàn thiện nội dung dự thảo Đề án phù hợp với điều kiện thực tế và có tính khả thi trong triển khai thực hiện, bảo đảm chất lượng nội dung để trình phiên họp UBND tỉnh xem xét, thống nhất thông qua; yêu cầu Liên đoàn bóng đá tỉnh tiếp thu tối đa ý kiến của các thành phần dự họp để bổ sung, chỉnh sửa dự thảo Đề án, trong đó tập trung rà soát, hoàn thiện những nội dung chính sau:

**1. Về trích yếu của Đề án:** thống nhất điều chỉnh trích yếu dự thảo Quyết định phê duyệt và Đề án như sau: “Đề án thí điểm xã hội hoá phát triển bóng đá thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn từ nay đến năm 2030”.

**2. Về kết cấu dự thảo Đề án:** điều chỉnh dự thảo Đề án theo kết cấu gồm 04 phần chính sau:

**Phần thứ nhất:** Sự cần thiết xây dựng Đề án (bao gồm: cơ sở thực tiễn, căn cứ pháp lý).

**Phần thứ hai:** Thực trạng công tác quản lý, phát triển bóng đá thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh.

**Phần thứ ba:** Quan điểm, mục tiêu, nhu cầu kinh phí, nhiệm vụ và giải pháp.

**Phần thứ tư:** Tổ chức thực hiện.

### **3. Về nội dung cụ thể dự thảo Đề án**

#### **a) Phần thứ nhất. Sự cần thiết xây dựng Đề án**

Cơ sở thực tiễn: tập trung nêu khái quát về thực trạng, nhấn mạnh mặc dù đã có sự quan tâm của các cấp, các ngành, ủng hộ của người dân, doanh nghiệp tuy nhiên phát triển bóng đá tỉnh nhà còn chưa tương xứng với tiềm năng, còn nhiều hạn chế, khó khăn trong đầu tư phát triển bóng đá của tỉnh nói chung và bóng đá thiếu niên, nhi đồng nói riêng, nhu cầu thiết yếu đẩy mạnh xã hội hóa bóng đá thiếu niên, nhi đồng để phát hiện sớm, đào tạo bồi dưỡng, chuẩn bị lớp kế cận, tạo tiền đề, hiệu ứng lan tỏa phát triển phong trào bóng đá.

Căn cứ pháp lý xây dựng Đề án: rà soát, lược bỏ các căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực, cập nhật đầy đủ các văn bản mới thay thế có liên quan trong danh mục văn bản của Trung ương, của địa phương, sắp xếp theo trình tự hiệu lực pháp lý của văn bản:

- Lược bỏ Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 26/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao;

- Bổ sung Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030; Quyết định số 1738/QĐ-BVHTTDL ngày 13/5/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phê duyệt Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển bóng đá

Việt Nam đến năm 2020” tầm nhìn đến năm 2030.

***b) Phần thứ hai. Thực trạng công tác quản lý, phát triển bóng đá thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh.***

Cơ quan soạn thảo biên tập gọn các đề mục, phân tích, làm rõ hơn nội dung thực trạng theo hướng gộp chung các nội dung tương đồng, lồng ghép đánh giá ở cả cấp tỉnh đến cơ sở; bổ sung các số liệu cụ thể (kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, nguyên nhân chủ quan, khách quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác định hướng, tuyên truyền, về cơ sở vật chất, nguồn lực con người, kinh phí đầu tư, công tác xã hội hóa cho bóng đá nói chung và bóng đá thiếu niên nhi đồng nói riêng) để làm cơ sở đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể bảo đảm khoa học, logic.

Trong đó, nội dung về khó khăn, hạn chế cần viết rõ từng nội dung; về nguyên nhân khó khăn tồn tại, hạn chế cần bổ cụ nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan, trong đó nguyên nhân khách quan bổ sung, nhấn mạnh: Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới, nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, mức sống và hưởng thụ văn hóa, thể thao còn chưa đồng đều ảnh hưởng tới phong trào bóng đá nói chung và bóng đá lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của nhiều môn thể thao mới du nhập, tác động của mạng xã hội, game điện tử cũng ảnh hưởng tới phát triển bóng đá thiếu niên nhi đồng.

***c) Phần thứ ba. Quan điểm, mục tiêu, nhu cầu kinh phí, nhiệm vụ và giải pháp***

\* **Về quan điểm:** ngoài nội dung dự thảo, biên tập bổ sung quan điểm về:

- Triển khai thực hiện toàn diện, thực chất, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thu hút sự quan tâm, triển khai thực hiện của toàn thể xã hội đối với phát triển thể dục thể thao nói chung, bóng đá cộng đồng đối với thiếu niên, nhi đồng nói riêng trên địa bàn tỉnh; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc từng bước xây dựng, hình thành và phát triển bóng đá cộng đồng, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển của bóng đá tỉnh Lạng Sơn.

- Nhấn mạnh về quan điểm xã hội hóa của đề án: xây dựng và triển khai hoạt động về phát triển bóng đá thiếu niên, nhi đồng cần dựa trên sự kết hợp giữa Nhà nước và Nhân dân. Nhà nước hỗ trợ đầu tư một phần cho việc đào tạo nguồn nhân lực huấn luyện viên, trọng tài, đào tạo đội tuyển năng khiếu, tổ chức các giải đấu, còn lại sẽ khuyến khích các thành phần kinh tế cùng tham gia.

- Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút sự đầu tư của toàn thể xã hội cho phát triển bóng đá cộng đồng mà trong đó là lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng, giảm dần sự đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; thu hút sự quan tâm và tăng dần nguồn đầu tư, hỗ trợ, tài trợ từ xã hội, doanh nhân, doanh nghiệp cho phát triển bền vững bóng đá thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh.

\* **Mục tiêu tổng quát:** bổ sung mục tiêu chung về xây dựng hệ thống thi

đầu bài bản từ cơ sở đến cấp tỉnh phù hợp với đặc điểm, độ tuổi thiếu niên và nhi đồng thu hút các em tham gia. Hằng năm, thực hiện tuyển chọn, đào tạo VĐV từ bóng đá cộng đồng, bóng đá học đường, các lớp năng khiếu để thành lập đội tuyển U10-U13 của tỉnh tham gia giải bóng đá trong nước và quốc tế. Xã hội hóa từ nguồn tài trợ, nguồn đầu tư của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, xây dựng mới các sân cỏ nhân tạo 7 người, trang bị dụng cụ tập luyện đảm bảo tối thiểu cho tập luyện và thi đấu các giải Bóng đá thiếu niên, nhi đồng tại các địa phương, các nhà trường.

\* **Mục tiêu cụ thể:** cơ quan soạn thảo nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh, thể hiện rõ nét theo hướng cụ thể hóa, lượng hóa các chỉ tiêu theo đầy đủ các nhân tố, nguồn lực để phát triển bóng đá thiếu niên, nhi đồng, cụ thể cho phân kỳ giai đoạn từ nay đến các mốc năm 2026 - 2028 - 2030 và hằng năm, có ưu tiên mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu dài hạn bảo đảm tính khả thi, thiết thực.

+ Số lượng câu lạc bộ (CLB) bóng đá cộng đồng, bóng đá thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn toàn tỉnh được xây dựng, số lượng thu hút thiếu niên, nhi đồng thường xuyên tham gia tập luyện, nâng cao sức khỏe dưới hình thức xã hội hóa tại các CLB bóng đá cộng đồng.

+ Số lượng các giải tổ chức và tham gia hằng năm trong và ngoài nước.

+ Mỗi năm số lượng cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, trọng tài bóng đá được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Hằng năm, số lượng VĐV được tuyển chọn, đào tạo từ bóng đá cộng đồng, bóng đá học đường, các lớp năng khiếu vệ tinh để thành lập đội tuyển U10 - U13 của tỉnh tham gia giải bóng đá trong nước và quốc tế.

+ Kinh phí xã hội hóa dự kiến hằng năm từ nguồn tài trợ, nguồn đầu tư của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, xây dựng mới thêm mỗi năm bao nhiêu sân cỏ nhân tạo 07 người, kinh phí trang bị dụng cụ tập luyện đảm bảo tối thiểu cho tập luyện và tổ chức thi đấu các giải.

\* **Nhu cầu kinh phí:** trên cơ sở mục tiêu, giải pháp tính toán lại nguồn kinh phí, làm rõ nội dung chi và phân chia cơ cấu theo ngân sách nhà nước hỗ trợ (theo phân cấp ngân sách tỉnh, ngân sách các huyện, thành phố) và nguồn xã hội hóa.

\* **Nhiệm vụ, giải pháp:** cơ quan chủ trì rà soát, chỉnh sửa các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm đầy đủ, toàn diện, bám sát tiêu đề chính, tránh trùng lặp và có trọng tâm, gồm các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

- *Bổ sung nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, công tác tuyên truyền, định hướng:*

+ Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, các doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình thực hiện Đề án.

+ Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tác dụng của phát triển bóng đá cộng đồng đối với sự phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ của thanh thiếu

niên, nhi đồng trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời gắn kết với các hoạt động hàng năm của Liên đoàn Bóng đá, của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

+ Tăng cường công tác truyền thông, giúp cho các phụ huynh hiểu được vai trò của luyện tập thể thao (đặc biệt là bóng đá) đối với học sinh. Tổ chức các giải bóng đá lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng các cấp với các hình thức đa dạng, phong phú và thông qua nhiều hoạt động học tập, sinh hoạt để tạo không khí sôi động, phát triển bóng đá cộng đồng.

- *Nhóm giải pháp phát triển phong trào đá bóng thiếu niên nhi đồng* (trong đó bao gồm các giải pháp về định hướng đầu tư, phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị...)

+ Xây dựng kế hoạch định hướng đầu tư để xã hội quan tâm tham gia đầu tư, hỗ trợ kinh phí cải tạo, xây dựng mới các sân cỏ, sân cỏ nhân tạo tại địa phương, trường học, doanh nghiệp phục vụ cho các hoạt động sinh hoạt, tập luyện và thi đấu.

+ Giải pháp về huy động nguồn lực xã hội hóa, các nguồn kêu gọi kinh phí, hình thức đóng góp, hỗ trợ (tiền mặt, trang thiết bị, sân bãi, đào tạo...) từ các nguồn lực từ tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, nước ngoài.

- *Đối với nhóm giải pháp về chuyên môn*: nghiên cứu bổ sung một số giải pháp sau:

+ Xây dựng kế hoạch huấn luyện từng năm, giáo án khoa học phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng thể hình tâm vóc, vừa đào tạo văn hóa, vừa đào tạo chuyên môn.

+ Xây dựng mô hình quản lý, điều hành bóng đá cộng đồng phù hợp với điều kiện của tỉnh và xu thế phát triển trong nước và quốc tế nhằm từng bước xây dựng môi trường bóng đá cộng đồng để kết nối các đội bóng với các cựu cầu thủ, danh thủ, người hâm mộ, các nhà tài trợ, bảo trợ cho đội bóng cộng đồng.

+ Giải pháp về tăng cường liên kết, phối hợp với các trung tâm đào tạo bóng đá cộng đồng trong nước và quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo.

+ Giải pháp đề xuất, triển khai các hình thức động viên, khen thưởng kịp thời các đơn vị, cơ sở thực hiện tốt công tác phát triển bóng đá cộng đồng cho trẻ em.

+ Ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học vào công tác đào tạo bóng đá thiếu niên nhi đồng.

#### **d) Phần thứ tư. Tổ chức thực hiện**

Rà soát, thống nhất với các cơ quan liên quan về nội dung phân công triển khai thực hiện Đề án đảm bảo đầy đủ, đúng chức năng, nhiệm vụ, đồng thời bổ sung một số nội dung nhiệm vụ sau:

- Liên đoàn bóng đá tỉnh: hằng năm lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện; quản lý việc

thanh quyết toán kinh phí hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước.

Tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện, tham mưu sơ kết, tổng kết Đề án hằng năm và giai đoạn theo quy định.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: thực hiện công tác chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ, cử cán bộ, huấn luyện viên có chuyên môn tham gia vào công tác tổ chức thi đấu, công tác quản lý, huấn luyện; phân công cán bộ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án, báo cáo theo quy định.

- Sở Giáo dục và Đào tạo: phối hợp tuyển chọn vận động viên năng khiếu bóng đá tại các trường học trên địa bàn tỉnh, bổ sung cho các đội tuyển trẻ tỉnh và tham gia thi đấu Hội khỏe Phù đổng các cấp.

- Phân công nhiệm vụ đối Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trong công tác tuyên truyền.

Yêu cầu Liên đoàn bóng đá tỉnh khẩn trương hoàn thiện các dự thảo, hồ sơ trước ngày 06/4/2024, chuyên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, tiếp tục hoàn thiện; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND tỉnh trước ngày 13/4/2024 để trình phiên họp UBND tỉnh tháng 4/2024.

UBND tỉnh thông báo đề Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các TV theo GM số 110/GM-UBND;
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  
KGVX, KT, THNC, TTTT;
- Lưu: VT, KGVX (NNK).

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Hoàng Xuân Đồng**